



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ นว ๕๒๐๐๖/ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรค ๑ (๘) ในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน ๒ ชุด เพื่อขอความร่วมมือปิดประกาศลง web site ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ดังรายการดังต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรโครงการฯ จำนวน ๒ รายการ (โครงการตลาดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย) (เป็นเงิน ๑,๖๐๐.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. จ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรโครงการ จำนวน ๑ รายการ (โครงการตรวจสอบฝ้าระวังการใช้ น้ำมันทอดอาหาร) (เป็นเงิน ๓,๔๐๐.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(นางกัลยา สังคหัตถการ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรโครงการฯ จำนวน ๒ รายการ (โครงการตลาดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรโครงการฯ จำนวน ๒ รายการ (โครงการตลาดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรโครงการฯ จำนวน ๒ รายการ (โครงการตลาดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทธิการพิมพ์ 1969 (ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวภัทราวดี นิโรจน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรโครงการ จำนวน ๑ รายการ (โครงการตรวจสอบ
 เฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรโครงการ จำนวน ๑ รายการ
 (โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรโครงการ จำนวน ๑ รายการ (โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอด
 อาหาร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทธิ์การพิมพ์ 1969 (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
 ทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
 อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์
 รณชัย พลเมืองพันธุ์ ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์